

ภาคที่ ๔

ข้อสันนิษฐานที่ไร้เป็นกัวสัวอยู่ในภาษาไทย

การสันนิษฐานคำที่ไร้สามัญอยู่ในภาษาไทยยากกว่าการสันนิษฐานคำที่ไร้ในวรรณคดี ในราชาศัพท์ หรือ ในพิธีต่าง ๆ เพราะไม่มีเรื่องราวที่เป็นหลักฐานมาประกอบการพิจารณา และสันนิษฐาน การพิจารณาคำเหล่านี้ จึงต้องอาศัยหลักในการพิจารณาคำเขมรในภาษาไทยตามที่ได้อธิบายไว้แล้วในหน้า ๔ - ๕ ประกอบกับการไร้คำในภาษาไทยใหม่ทางไร้คำนั้นได้แพร่หลายกว่า

กรอ กักรอ แปลว่า ตั้งใจ ไทยใช้ซ้อนไวพจน์คำว่า  
 เบียดกรอ ส่วนกักรอ มีใช้ในวรรณคดี เช่น "แก่งมมมมมมมมมมมม" (๔๒)  
 เขมร มีคำ กักร อ่านว่า กรอ แปลว่า ขากจน ลำบาก เช่น ครวกร  
 อ่านว่า เกรียกรอ แปลว่า ครวลำบาก เขมร แล่งคำเป็น กักร อ่านว่า  
 กักรอ ได้ แปลว่า ความขากจน คำนี้มีพ้องอยู่ในภาษามอญคำหนึ่ง คือคำ  
 กักร หรือ กักรอ อ่านว่า กรอ แต่มอญ แปลว่า เป็นบ้า อาจจะเป็น  
 ความหมายที่เลื่อนไปจากคำเดิมก็ได้

ครกกระเบื้อง ครกคำชาวชนิกหนึ่ง ไวกาลังเท้า เขมรใช้ว่า  
 เก้คอง เช่นว่า คูนาลเก้คอง อ่านว่า คูนาลลเก้คอง แปลว่า ครกกระเบื้อง  
 ครกที่เราเรียกว่า ครกกระเบื้องนี้ ชาวอิสาน เรียกว่า ครกมอญ  
 ออกเสียง คกมอญ และมีคำมอญว่า " คกมอญ่างหมางเหม็นข้าวเปลือก "  
 ( ครกมอญ่างหมางเหม็นข้าวเปลือก ) (๔๓)

คำมอญของชาวอิสานเป็นเรื่องยืนยัน ว่า ครกกระเบื้อง ไม่ใช่  
 ครกไทยแน่ ๆ และน่าจะมีคำอยู่ในภาษามอญด้วย ไทคนญักยังไม่พบ จึงได้  
 ค้นคว้าในภาษาเขมร อันเป็นภาษาตระกูลเดียวกับมอญ เท่านั้น

กระฉิม แปลว่า พุศเบา ๆ เขมรว่า ซุสึม อ่านว่า  
 เคุสึม แปลว่า กระฉิม เช่น เคซุสึมปุราบัญญ อ่านว่า เคเคุสึมปุรบัญญม  
 แปลว่า เขากระฉิมออกัน มอญ เขียน เกสิ ออกเสียงว่า กะฉี๊ว  
 แปลว่า กระฉิม

(๔๒) มหาชาติคำหลวง ตัดทวนถ้อย หน้า ๕๑๗

(๔๓) พระธรรมธีรราชมหามุนี

อภักดิ์ ว่า แก่นขนุนที่ไซคมน้ำขอมผ้า เขมรมีคำ กราก  
 อ่านว่า กรัก แปลว่า แก่นไม้, แก่นขนุนที่กระที่แยกออกเอง ไซคมกับน้ำขอมผ้า เช่น  
 กรากขุนรลรามขุรลกลอง อ่านว่า กรักโคนเชื่อมรับโจรสลวกสูบียง แปลว่า  
 แก่นขนุนสำหรับขอมสรง มอญมี กรุก อ่านว่า กรัก แปลว่า แก่นไม้, แก่นขนุน

กราควง เรียกลูกมะพร้าวทุยที่คักครึ่งท่อนสำหรับดูพื้นบ้าน หรือ  
 ใช้หิวค้ายทอดทุย ที่เรียกว่า กระควง หรือ จันควง ก็มี

ลูกมะพร้าว โหบเรียกว่า พร้าว หรือ หมากพร้าวมาตั้งแต่  
 โบราณแล้ว ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของพ่อขุนรามคำแหง คำนที่ ๒ ว่า  
 " ป่าพร้าวก่หลาย" ทว่าไม่จริงจะเรียกมะพร้าวทุยที่คักครึ่งว่า กราควง กระควง  
 หรือจันควง

เขมร เรียกมะพร้าวว่า โคง เขียนเป็นตัวหนังสือว่า กุง  
 กุง ของเขมรน่าจะเป็นคนเฒ่าของคำ กราควง กระควง หรือ จันควง  
 ของโหบ เพราะรูปคำใกล้เคียงกันมาก ทั้งสระ อุ ก็เป็นสระที่สามารถแปลงเป็น ว  
 ไล้อย่างในคำ รุง กับ ร่วง

คำ กระ หรือ กรา ที่มาข้างหน้านั้นอาจจะเป็นคำที่มีความหมาย  
 อย่างใดอย่างหนึ่ง ค้ายสังเกตุจากคำ " จัน " ในคำ "จันควง" จัน เป็นคำ  
 เรียกดอกหมาก หรือ ดอกมะพร้าวที่ยังมีกาบหุ้มอยู่ จันควง ก็คือ ดอกมะพร้าว  
 แคหาพเจ้า ค้นหาความหมายของคำ กรา หรือ กระ ที่จะเข้ากับคำควงไม่ได้  
 จึงสันนิษฐานว่า อาจจะเป็นคำเติมหน้าเข้ามาเฉบ ๆ ทว่าองค์อุปสรรคเหมือน

อย่างคำ	คุม	—	กระคุม
	โคค	—	กระโคค
	ท่า	—	กระท่า

กรวย แก้วกรวย กรวย เป็น การแสดงความเคารพด้วยการ  
พนมมือขึ้นเสมอหน้ามาก แล้วแก้มตัวลงจคมือลงที่พื้นพร้อมด้วยหน้าผาก ส่วน  
คำกราย แปลว่า ทำให้หลาบ, ทำให้กลัว

เขมร มีคำ กรวย แปลความหมายเกี่ยวกับไทย แล้วเติมนิศหิต  
ลงที่ตัวพยัญชนะต้น ทำให้กลายเป็นคำสองพยางค์ และเป็นคำกริยาการวิต ว่า กรวย  
แปลว่า ทำให้กรวย หรือ ทำให้รวย

กลัด แปลว่า ชัก บัก โดยบริยายเรียกอาการที่หนองคั่ง  
อยู่ว่า กลัดหนอง

เขมร กลาส อ่านว่า กละสึ แปลว่า ชัก หรือ บัก เช่น  
กลาสัมบุล อ่านว่า กละสึโมจุล แปลว่า กลัดเข็ม และเขมรมีคำ  
กนกลาส อ่านว่า ก็อนละสึ เป็นคำต่อผลลงแปลว่า ไม่กลัด

กัจฉกัจฉ แปลว่า คุร้าย กล้าแข็ง เขมรใช้ กัจ  
อ่านว่า กัจ แปลว่า คุร้าย แปลงได้เป็น กัจฉา อ่านว่า กัจฉนัจ  
แปลว่า ความคุร้าย, คุร้าย เช่น มนุสสกัจ ฉา อ่านว่า มนุสกกัจ แปลว่า  
คนคุ ใช้ กัจฉา แทน กัจ ก็ได้ เช่น มนุสสกัจฉา

มนุสสลอคุรามินมานกัจฉา อ่านว่า มนุสลอโศคุรามินเมียนกัจฉนัจ  
แปลว่า คนดีต้องไม่มีคความคุร้าย

มอญ ใช้ สกาต อ่านว่า สกาต แปลว่า คุร้าย คุเคือก  
คำ สกาต ของมอญมาเป็น ฉกาจ ของไทย โดยเขียนเสียง  
ตัว ส เป็น ฉ เหมือนคำ สลาก - ฉลาก ส่วนตัวสกกใช้ตามเขมร

กัวเกกา เรียก เลือคที่ออกทางจมูกเพราะความร้อน เขมรมีคำ  
เกกา แปลว่า ร้อน เช่น รูกวเกกา อ่านว่า ระเหิวเกกา แปลว่า ฤดูร้อน

คำ เกศา แผลงเป็น กิเกศา แปลว่า ความร้อน หรือ ห่าให้ร้อน  
 เช่น กิเกศาพระอาทิตย์ แปลว่า ความร้อนของพระอาทิตย์  
 กิเกศาสาร แปลว่า อุณหภูมิ คือ ห่าให้แกงร้อน

ก้านัล, ค้านัล, ค้านัล ก้านัล แปลว่า นางพนักงานผู้รับใช้  
 เขมร มีคำ คาล อานว่า เกือล แปลว่า เป้า หมอบเฝ้า เขมรแผลงเป็น  
 ค้านัล อานว่า กือมเนือล แปลว่า การเฝ้า ผู้เฝ้ารับใช้

คัส และ ค้านัล ในภาษาไทย แปลว่า เป้า ทั้งสองคำ  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่าเป็นคำเขมร

ค้านัล กับ ก้านัล นี้เป็นคำเดียวกัน เพราะตัว ค เขมร  
 ออกเสียงเท่าตัว ก ของไทย

คำว่า ก้านัล ที่เห็นตำแหน่งผู้ปกครองลูกบ้าน เป็นผู้ดูแลราษฎร  
 ก็น่าจะมีมูลรากมาจากคำ ค้านัล ข้างบนนี้เหมือนกัน แต่ยังหาหลักฐานอ้างอิงไม่ได้

ก่าไร แปลว่า บึง, เกิน, นึก, ผลที่ได้เกินต้นทุน  
 เขมร มีคำ ไกร แปลว่า บึง วน เจรีนไกร แปลว่า มากบึง  
 และแผลงเป็น กัไร หรือ กมไร ไค้ แปลว่า ความบึง และหมายความว่า ไร่ไร  
 อย่างไทยด้วย เช่น เขวีการม่านกัไร อานว่า เขวอการเมียนกือมไร  
 แปลว่า ไร่ไร่มีก่าไร มอญมีไร่ออกเสียงฮ่า กือมรวัย แปลว่า ก่าไร (๔๘)

ก่าหนด แปลว่า สิ่งที่ทำไว้นัดหมาย, จำ  
 เขมรว่า กัณค อานว่า กือมเนือค แปลว่า สิ่งที่ทำไว้ การจด จดหมาย

---

(๔๘) กู คำ ไกร ที่หน้า ๓๗ ประกอบ

เป็นคำแผลงมาจากคำ กัด อ่านว่า กัด แปลว่า จด จดจำ

เช่น กัดทุกกุดงจิส อ่านว่า กัดม้นอกทุกกุดงเจ็ด แปลว่า จดจำไว้ในใจ

เข้ที่ตามกัณต์ อ่านว่า เข้วอตามก้อมน็อก แปลว่า ทำตามที่จดไว้

กัททุกมิน-โอบเกุลจ อ่านว่า กัดทุกมินออยเพุลัด แปลว่า จดไว้ไม่ให้ลืม

เกบ ที่ทำไว้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินเสด็จก้าวขึ้นลงในเวลาทรงช้าง และทรงพระราชมาน

เกีย เขมร อ่านว่า เกีย แปลว่า นอกชาน ชานที่ขึ้นออกมา จากตัวเรือสำหรับขนสิ่งของขึ้นหรือลงจากเรือ

เกริน แปลว่า บอกให้รู้ล่วงหน้า เขมร เขิน เกริน แปลว่า เขิน เช่น เขินได้ทำมาหากิน หรือแปลว่า การประกาศในที่ประชุม สงฆ์ก็ได้ เช่น เกรินกดิน

โกน ชูคนและผมด้วยคมมีด เขมร เป็น โกร อ่านว่า โคน เหมือนกัน เช่น โกรสก อ่านว่า โคน็อก แปลว่า โคนผม, โกรจิกูจิม อ่านว่า โคนจินเจิม แปลว่า โคนคิ้ว แกมอญเป็น กะ อ่านว่า กะฮ์ แปลว่า โคน

คำว่า โคน เช่น โคนผม ไทยถิ่นทางอีสาน ใช้คำว่า แถ และ แถก (๔๕) ส่วนไทยถิ่นพายัพ เป็น ชุก ชุกหัว ว่า โคนหัว (๔๖)

(๔๕) พระธรรมวชิรราชมหานุนี

(๔๖) พระธรรมราชานุวัตร, หลักภาษาไทยพายัพ หน้า ๘๙

ขุ่น ผลไม้ชนิดที่เรียกว่า ขุ่น นี้ เคยปรากฏว่า  
ไทยสมัยสุโขทัย เรียกว่า หมากกลาง ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของ  
พ่อขุนรามคำแหง คำนที่ ๓ บรรทัดที่ ๒๓-๒๔ ว่า "มีป่าหมากพร้าว  
ป่าหมากขุ่น มีไผ่มีนา " เป็นต้น

เขมร มีคำ ขุน อานว่า โคนร์ เรียกผลขุ่น  
มีผลไม้อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า "ขุ่นลำปะลอส" เป็นขุ่นที่มีขนาด  
ผลเล็กกว่าขุ่นธรรมดา มีเมล็ดมาก ไซ้รับประทานแต่เมล็ดเท่านั้น พจนานุกรม  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ คำอธิบายคำ ขุ่นลำปะลอส ว่า ชื่อ สาเกพันธุ์ที่มีเมล็ด

โดยลักษณะของผล ขุ่น - ขุ่นลำปะลอส - สาเก มีลักษณะภายนอก  
เหมือนกัน แต่มีขนาดใหญ่เล็กเป็นลำดับกัน คือ ขุ่น ใหญ่กว่า ขุ่นลำปะลอส  
และ ขุ่นลำปะลอส ใหญ่กว่า สาเก

ขุ่นลำปะลอส มีลักษณะใกล้เคียง ขุ่น มากกว่า สาเก ทั้งลักษณะเนื้อ  
ภายในก็เหมือนกันมาก

คำ " ลำปะลอส " นี้ไม่มีความหมายโดยตรงในภาษาไทย แต่  
ได้พบคำ เขมรที่มีเสียงคล้ายคำนี้ และมีความหมายชัดเจน คือ คำ สัม อานว่า  
สัลลอส แปลว่า แกง เป็นคำนาม คำกริยา ของ สัม คือ สด อานว่า สด

ขมั้น, ขมิ่ง แปลว่า พรวนธนู เช่น พรวนขมิ่งธนู  
เขมร มีคำ กาน อานว่า กั้น แปลว่า ถู และแผลงได้เป็น ขมาน  
แปลว่า ผู้ถู หมายถึงเอาความว่า เก่ง ข้านาย ขมานพระเกส แปลว่า  
ช่างศกขม

ขมิ่ง หรือ ขมั้น ในภาษาไทยถ้าแปลตามภาษาเขมร  
เช่น พรวนขมิ่งธนู ว่า พรวนผู้ชำนาญการยิงธนู ก็จะไ้ความสนิท

คำ ขมิขมั้น ในภาษาไทยแปลว่า ไร่ ไร่ ไร่ หันที่  
พจนานุกรมว่า ขมิ เป็น ภาษาเขมร ส่วน ขมั้น เป็นภาษาคะเลง(มอญ)

พลัง , กำลัง

พลัง แปลว่า กำลัง แรง ใช้ในความว่า ศักดิ์สิทธิ์  
คือ กำลังแรงของสิ่งที่สถิตย์

กำลัง แปลว่า แรง

เขมร มีคำ ขลัง แปลว่า แรง ฉุน เช่น กุนัขขลัง  
อ่านว่า หน้าตลัง แปลว่า บาฉุน

เขมร แผลงเป็นคำนามได้รูป กำลัง แปลว่า ความแรง

แขนง แปลว่า กิ่งไม้เล็ก ๆ เช่น แขนงไม้

เขมร มีคำ แขนง อ่านว่า แคนง แปลว่า กิ่งไม้เล็ก ๆ ที่แยก  
ออกจากกิ่งไม้ใหญ่ เช่น แขนงเห็ด อ่านว่า แคนงเซอ แปลว่า แขนงไม้  
มอญ มีคำ กุนาง อ่านว่า กนายน์ แปลว่า กิ่งไม้ ก้าน

ครบ , ถ้วน

ครบ แปลว่า ถ้วน เต็มจำนวน ไทมีคำซ้อนไวพจน์คำว่า  
ครบถ้วน

ถ้วน แปลว่า ครบ ถ้วน เต็มจำนวนที่กำหนดไว้

เขมร มีคำ ครบ อ่านว่า กรีบ แปลว่า ถ้วน เต็ม เท่า  
เช่น របស់នេះครบจำนวน อ่านว่า โรเปาะนีสครบจอนนวน แปลว่า ของนี้  
ครบจำนวน คำเขมรคำนี้ แผลงเป็นคำสองพยางค์ได้ คำว่าการเติมนิคหิต  
เป็น ครีบ อ่านว่า กมรม แปลว่า ซึ่งครบ ทำให้ครบ เช่น  
มานมีเห็บครุวแถมพื้เห็บครีบชาปรัว อ่านว่า เมียนเบียบเฮยโครวาหมบปี  
เห็บคกมรมเจียบปรัว แปลว่า มีสามแล้วคองแถมอีกสองทำให้ครบเป็นห้า  
มอญ มีคำ ครบ อ่านว่า กีบ แปลว่า พอ

ควาว แปลว่า ยู่ฝึก และ เลี้ยงช้าง โบราณใช้กับสัตว์อื่น ๆ

ก็มีบ้าง เช่น ควาวแกะ ควาวม้า



เขมร มีคำ ขวาล แปลว่า เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกชนิด , เป้ารักษา สัตว์เลี้ยง และ เรียกผู้เลี้ยงว่า คขุวาล แปลงจากคำ ขวาล (๕๗)

ฮาด แปลว่า ผูก เขมรมีคำ คาค อ่านว่า เกียค แปลว่า ผูก เช่นกัน เช่น คาคสหัส อ่านว่า เกียคสมปึก แปลว่า คาคผ้า

คำเขมร คำนี้ เขมรแปลงเป็น คันนาค ด้วยการเติม "น" แปลว่า เครื่องผูก ผ้าที่ใช้คาค เช่น เกือกหว่างคันนาค อ่านว่า เกือกเตียงก็อมเนียบค แปลว่า นอนหึ่งนาคาค

คานัม แปลว่า การหาความเคารพ

บังคัม แปลว่า การว่ากล่าวปกครองใช้อำนาจให้ทำ

เขมร มีคำ คาย อ่านว่า เกียม แปลว่า ถูกต้อง

พอใจ ไม่คิดขัด เช่น ฐฐิคามริท แปลว่า ฉันทพอใจ

คำเขมร คำนี้ เปลี่ยนแปลงรูปไปได้อีก ๒ แบบ คือ

ก) เติม "น" เป็น คันนัม แปลว่า ทำให้ถูกต้อง

ทำให้พอใจ หมายถึง การหาความเคารพ เช่น สิสสมพะคันนัมคฐ แปลว่า ศิษย์ไหว้ ( แสดงความ ) เคารพคฐ

ข) เติมอุปสรรค บั เป็น บังคัม แปลว่า

ให้กระทำให้เป็นที่พอใจ หมายถึงเอาความว่า วางอำนาจให้ปฏิบัติตาม ไทย รับคำนี้มาใช้เป็น บังคัม แปลว่า การว่ากล่าวปกครองใช้อำนาจให้ทำ

จง, จาง แปลว่า ความปรารถนา, หมายถึง , หัวง

เขมร มีคำ จง อ่านว่า จ็อง แปลว่า ต้องการ เช่น จังฆงฆาน

ชู้จ่งมาน อ่านว่า คบมจ้องมาน แปลว่า ฉันอยากได้ และเติม ๓ ทำให้ เป็น คำนาม ว่า จ้อง แปลว่า ความปรารถนา สิ่งที่ต้องการ เช่น อยุเชียวพิสาตามจ้องจู่ อ่านว่า อันเงินปีสาตามจ้องจู่จะ แปลว่า เชียวมีประหลาดตามความประสงค์เกิด

จุก คำนี้ไม่ไ้มีแค่เขมรเท่านั้น ภาษามอญก็มีด้วย แสดงว่า เป็นคำเดิมของเขมร และ มอญ เขมร เขียน จุรมุះ มอญ เขียน มุก อ่านว่า มุก จุก ในภาษาไทยถิ่นใต้ว่า กัง บังปรากฏอยู่ในภาษาถิ่นภาคใต้ และ อีสาน ตลอดจนไทยถิ่นอื่น ๆ ส่วนไทยภาคกลางใช้คำ จุรมุះ ของเขมร และ มุก ของมอญ เป็น จุก แล้ว คำ กัง เติม จึงเลื่อนความหมายมาเป็น กัง หมายถึงส่วนสูงที่แข็งที่เป็นสันของจุก

จอง จ้วง จ้อง จ้อง แปลว่า บุก, คล่อง, หมายไว้ จ้วงจ้อง แปลว่า เครื่องบุก , กำหนดจ้วงไว้ , จ้วงจ้องสังหาริมทรัพย์ เขมรมีคำ จง<sup>(๔๔)</sup> อ่านว่า จอง แปลว่า บุก และ แปลงเป็น คำนามได้ คำยการเติม ๓ แปลว่า เครื่องบุก เช่น จ้องไถ; แปลว่า คำที่บุกมือเป็นการทำขวัญ ในพิธีสมรสใช้เป็นสร้อยเงิน หรือ ทอง ก็ได้

จ่า จ่าน่า แปลว่า อยู่ แทน ประจำ เขมร มีคำ จ่า แปลว่า เผ้า , รักษา, จดจำ, คอย และเติม ๓ กลางคำ ทำให้เป็นคำนาม จ่าน่า แปลว่า การเผ้า, การประจำอยู่ ส่วน จ่าน่า ที่ไทยใช้ในความหมายว่า ตกลงทำสัญญาโดยมอบสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้เพื่อ เป็นประกันการชำระหนี้ นั้น เขมรใช้ว่า บัญจ่า เช่น บัญจ่าเงิน อ่าบ บันจ่าเงิน

(๔๔) จง อ่านว่า จอง ในภาษามอญ แปลว่า จุก จอง คำนี้คงจะเป็น คำเดียวกับที่ไทยใช้ว่า จองเปรี๊ยะ คือ จุกโชษัพระโค

แปลว่า จำนวนแหวน

เจียน แปลว่า ถักให้เป็นรูปตามต้องการ เช่น เจียนใบทอง  
เจียนพลุ

เขมร ใช้ เจียร อ่านว่า เจีย ความหมายตรงกับ เจียนของไทย  
และยังแผลงคำด้วยการเติม ัน เป็น จันเียร (๔๘) แปลว่า เศษที่เจียนออกไป  
เจียรสลักเจียรจกเจียรจกจันเียรแกลสเจียรเทาโจล อ่านว่า เจีย สลักเจียรจกเยบ  
บีวจ้อมเนียบนแกลสเจียนเติวจอส แปลว่า เจียนใบทองแล้วเอาเศษที่เจียนออกไปทิ้ง  
เจียรเชิงส่า อ่านว่า เจียเจิงซ็อก แปลว่า เล็มดินถม

เจียม แปลว่า เครื่องลวด ๖ ลักษณะเหมือนพรม ทำด้วย  
ขนสัตว์ชนิดหนึ่ง ในจำพวกกวางมีอยู่ทางเหนือของประเทศจีน

คำนี้ ไทยมีใช้ในวรรณคดี ว่า "เอาพรมเจียมเลือสาควาลาญ (๔๙)  
สังเกตคำ "พรมเจียม" ดูคล้ายกับว่า เจียมเป็นคำแสดงวณิศจของพรมไม่ใช่ตัว  
พรมจริง ๆ หรือ เครื่องลวดญ

เจียม มีคำที่พ้องรูปและเสียงอยู่ในภาษาขมร อ่านว่า เจียม  
แปลว่า แกะ (สัตว์) แต่ในภาษามอญ เจียม แปลว่า ขนแกะ (๕๐)

ฉลน แปลว่า เจียบแหลม ไหวพริบดี ปัญญาดี คำนี้  
ไทยใช้แหลม ไทยถิ่นพายัพใช้ หลวก เหมือนกับที่ใช้ในศิลาจารึกของ

(๔๘) ใช้ ัน ไม่เปลี่ยนเป็น ิน ตามกฎ ก็เพราะ สำเนียงของ บ และ ฃ  
ที่ประสมกับสระ เีย นั้นเหมือนกัน

(๕๐) เสวตุนตางตุนแตน หน้า ๓๗๐

(๕๑) นาย พวน งามภูวงศ์

พจนานุกรมคำแห่ง...ว่า "พจนานุกรมคำแห่ง.....รบนจนิบคกไตรหลวณกว่าปุ้คร  
ใน"เมืองนี้"ทุกคน" (๕๖)

เขมร มีคำ จุลาส แต่เขมรโบราณใช้ จุลาส ว่า ปัญญาดี  
เรียบแหลม

<u>ฉะเวียงเพรา</u>	ชื่อจังหวัดหนึ่งของไทย	ไม่มีคำแปลในภาษาไทย
เขมร จุหิงเซรา	อ่านว่า จุหิงไซเระ	แปลว่า คลองลึก
แยกคำเป็น จุหิง, จุหิง, สหิส	แปลว่า	คลอง
เซรา	แปลว่า	ลึก

ฉัน แปลว่า กิน ใต้ เป็นคำกริยาของพระภิกษุและสามเณร  
คงจะมาจากคำฉาน เขมรใช้ เป็นกริยาของพระภิกษุและสามเณร เช่นกัน  
ส่วนของที่พระฉันนั้น เรียกว่า จันหัน เขมรเขียน จันหัน , จันหัน  
เป็นคำแผลงมาจาก ฉาน คำยการเติมนิคหิตลงที่พยัญชนะต้นตัวหน้าและแยกเสียง  
พยัญชนะต้น ฉ เป็น จ และ ห เช่น นิมิตฉานจันหัน อ่านว่า  
นิมิตฉันจันหัน แปลว่า นิมิตฉันอาหาร

ฉลอบ, จ่าเลบ ฉลอบ แปลว่า แก้วความ, พุศแก่, คอบ  
จ่าเลบ แปลว่า ผู้ถูกฟ้องความ

เขมร มีคำ ฉลือบ อ่านว่า ฉลอบ แปลว่า ขาน, คอบ  
และแผลงเป็นคำลอบหมายศกอยการลงนิคหิตต้นคำ และแผลงพยัญชนะฉวนิคเดิมให้เป็น  
สิถิล ตามกฎของเขมร เป็น จลือบ แปลว่า คำฉลอบ

ผู้ถูกฟ้องความ หรือ จ่าเลบในภาษาไทย ก็มีหน้าที่ คอบแก่ข้อ  
ความที่ฝ่ายโจทก์กล่าวหาเท่านั้นเอง เขมรใช้ว่า หนักจลือบ

(๕๖) ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของพจนานุกรมคำแห่ง คำที่ ๓ บรรทัดที่

ชนะ แปลว่า ทำให้เขาแพ้

เขมรใช้ว่า ชนะ เป็นกริยา อ่านว่า เซนึบะ ความหมาย  
อย่างเดียวกับกับ ภาษาไทย แผลงได้เป็น ชนะ อ่านว่า จ็อมเน็บะ  
แปลว่า ความชนะ

มอญ มีคำ ชนะ อ่านว่า เจนึบะ และ ชนะ อ่านว่า  
เจ็บเน็บะ แปลว่า ชัยชนะ

แต่โบราณมา ไทยไม่มีคำว่า ชนะ ใช้แลบ ในภาษาไทยถิ่น เช่น  
ถิ่นพม่าใช้คำว่า แพ้ ออกเสียงเป็น เป้ ในความหมายว่า ชนะ ส่วนคำว่า แพ้  
ไทยถิ่นนี้ใช้คำว่า ก้าน<sup>(๕๓)</sup>

ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง สมัยสุโขทัย มีแต่คำว่า ใ้  
เช่น " ใ้เบ็อง" ไม่ปรากฏคำว่า ชนะ เลย

จึงพอจะสันนิษฐานได้ว่า ไทยคงจะมาใช้คำ ชนะ ของมอญ-เขมร  
ใช้ คำแพ้งัดเคิม แปลว่า ชนะ จึงเลือนมามีความหมายในทางตรงกันข้าม

ชัณฉาย เป็น การสังเกตเวลาค้วยการวัดเงาบางส่วน  
อาจเรียกว่า เหยียบชัณ คือเงาเท้าวัดเงาของคนที่ยืนกลางแดด โบราณใช้เป็น  
คำกำหนดการนับเวลาก็ได้ เช่น " ตกฟากเวลาสามชัณฉาย"<sup>(๕๔)</sup>

คำนี้ เชื่อว่า เป็นคำศัพท์ไทยที่ได้จาก คำ เขมร ประสมกับ  
คำ บาลี ชัณ คงจะมาจาก ชาน ภาษาเขมร แปลว่า เหยียบ  
ฉายา ภาษาบาลี แปลว่า เงา รวม ชานฉาย แปลว่า เหยียบเงา

(๕๓) พจนานุกรม ภาษาเหนือ ของ จ.จ.ส.

(๕๔) เสภาขุนช้างขุนแผน หน้า ๗

ชำระ แปลว่า ทำให้สะอาด

เขมร มีคำ ชำระ อ่านว่า เจรีบะลี แปลว่า สะอาด , หมกจก และลงนิกหิตหน้าคำได้เป็น ชำระ เป็น กริยาการีต แปลว่า ทำให้สะอาด เช่น ชำระเบชะรฆาส์ อ่านว่า ชุรณิเจรียะสนะ แปลว่า เมืองนี้สะอาดนะ เป็นที่น่าสังเกตว่า คำ สระ ในคำสระสรวย ของโตบอาจะเพี้ยนมาจากคำ ชำระ ด้วยก็ได้

ชิต แปลว่า สนิท ไกล่เคียง

เขมร ว่า ชิต อ่านว่า จีต แปลว่า ไกล่เคียง แลงได้เป็น ชิต อ่านว่า จมนิค แปลว่า ไกล่เคียง สนิทสนมกัน เช่น ชิตชมนิค อ่านว่า สิตจมนิค แปลว่า ศิษย์สนิท

ชุม แปลว่า มาก , รวมกัน

ประชุม แปลว่า ชุมนุมกัน รวมปรึกษาหารือกัน  
เขมร มีคำ ชุม อ่านว่า จุม แปลว่า รอบ รวมกัน  
ลงอุปสรรค ปร เป็น ปรชุม แปลว่า ประชุม ชุมนุมกัน เช่น ปรชุม สิมวิหาร ๓ ชุม - เคินประทักษิณวิหาร ๓ รอบ  
ที่ปรชุม แปลว่า ที่ประชุม  
เทาปรชุม แปลว่า ไปประชุม

เค็ด, เบ็จ เค็ด แปลว่า ทำให้ขาด ล้วน เบ็จ

แปลว่า ขาด, ตัด เช่น เบ็จศึก ถ้าพิจารณาคาทรูป เค็ด น่าจะเป็นคำไทย แต่ก็ได้พบคำพ้องในภาษามอเขมร ที่มีเสียงและความหมายใกล้เคียงกันมากที่สุด คือ เขมร ว่า ฎาจ์ อ่านว่า จัจ แปลว่า ขาด เช่น ฆุสฎาจ์ อ่านว่า แควจัจ แปลว่า เชือดขาด

คำนี้ เขมรเติมอุปสรรค ฅ ทำให้เป็นกริยาการิตได้เป็น  
 ฅฎาจ๋ แปลว่า ทำให้ขาด; ตัด เว้น  
 ฅฎาจ๋เขุส อ่านว่า ฅฎัจจเขุส แปลว่า ตัดเข็อก  
 ฅคบายฎาจ๋กูน อ่านว่า ฅคบายฅฎัจจโกน แปลว่า ฅม้ตักญุถ

เคิน คำเนิน เฌมิน เฌมอ

ภาษาเขมร ฎ็กร อ่านว่า เคอ เป็น กริยา แล้วแผลงด้วยการ  
 ลงนิทหิต และ ฅ เป็น คำนาม ฎ็ณเีร แปลว่า การเคิน และ  
 ลง ม (๔๕) เป็น เฌมีร (๔๖) อ่านว่า ละเหมอ แปลว่า ฎ็ูเคิน  
 เฌมีรไซร แปลว่า ฎ็ูเคินป่า คือ พราน

คำกริยา เคิน นี้ เชื่อว่าไม่ใช่คำไทย เพราะไทยถิ่นใ้กริยานี้  
 ว่า ข่าง เค้า หรือ ก่า ไม่มีคำเคินเลย

ไทยรับคำ เคิน เข้ามาเป็นกริยาสามัญ และยังขยายความหมาย  
 ออกไปกว้างขวางจนถึงการทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเคลื่อนไปเช่น เคินรถ เคินเรือ  
 เคินเครื่องบนต์

ส่วนคำ คำเนิน นั้นมาใช้เป็นกริยารากชาติพม่าบ้าง เช่น  
 เสด็จพระราชดำเนิน ใ้กับสิ่งอื่นบ้าง เช่น การดำเนินฆาน เป็นต้น

คำ เฌมีร ไทยแปลงรูปเป็น เฌมิน อ่าบ ละเมิน  
 แปลว่า ทหาร พรานป่า ซึ่งก็เป็นความหมายที่สองของ พลเคินเท้า ฎ็ูเคินเท้า  
 นั้นเอง และได้แปลงเสียงอ่านคำ เฌมีร มาเป็น เฌมอ ใ้เป็นชื่อเพลงเคิน

(๔๕) เช่น คำ กาน់ - ขุฆาน์ คูคำอธิบายเรื่องการเคินพัญชนะกลางคำ  
 หน้า ๑๓

(๔๖) เปลี่ยนตัวพัญชนะ ฎ - ฅ เช่น เคินวักกับคำ เฌกึเฌ - ฎุฎเกึเฌ

ตัว ด กับ ส เสียงเพี้ยนกันได้ เช่น ในคำ

ถนน - ถนน

ถนิม - ถนิม

ถนอม - ถนอม ( พจนานุกรม )

ถนัด - ถนัด

ส่วนตัวสะกดท้ายคำนั้น เขมร ไม่ออกเสียง จึงคงมีแต่เสียงสระ

เออ เท่านั้น

เดิม แปลว่า ต้น เช่น ไชยอนไวพจน์คู่ว่า ต้นเดิม

เขมร มีคำ เดิม แปลว่า ต้น , เช่น

เดิมเดิม อ่านว่า เดิมเซอ แปลว่า ต้นไม้

เดิมบุดู อ่านว่า เดิมเพลิว แปลว่า ต้นทาง

มอญมีคำ ต้น อ่านว่า ตุนอม เป็นคำเดียวกับ เดิม ของเขมร  
แปลอย่างเดียวกัน

ตะเกียบ คำเรียกเครื่องคีบอาหาร

เขมร มีคำ ตะเกียบ แปลว่า หนีบ, คีบ และลงนิคหิต  
หน้าคำ ทำให้เป็นคำนามว่า ฏุงเกียบ แปลว่า เครื่องหนีบ เครื่องคีบ  
โดยหมายเอาคำมอญ

เครื่องคีบอาหารที่ เรียกว่า ตะเกียบนี้ จีนแท้จิว เรียกว่า  
เก็กคือ ภาษาจีนกลางว่า ไชว้จือ ล้วนไม่มีเสียงใกล้เคียงกับตะเกียบของไทย เลย

เก็ร็ดเกเร แปลว่า เห็นวไปไม่อยู่เป็นที่

เขมร มีคำ คุราจ โบราณเขียน เตุจร (๕๗) อ่านว่า ทริจ

(๕๗) นาย ฉ่ำ ทองคำวรรณ



แปลว่า ห่องเหี้ยวไป เช่น ตราชูเหวมก อ่านว่า ตราชูเหวมก แปลว่า  
เหี้ยวไปมา มอญมีคำ เเรต แปลว่า เหี้ยวไปรอม ๆ เช่น เเรตหู  
อ่านว่า เเรตเค็ง แปลว่า เหี้ยวรอม ๆ เมือง (๕๔)

มอญ แปลว่า หิน เขมรมีคำ มอญ อ่านว่า มอญ  
มอญ มีคำ มอญ อ่านว่า ตะเมาะ แปลว่า หิน เช่นเดียวกัน

ทอ แปลว่า กั้น เช่น กุมภกรรณหน้าว่าจะทอน้ำให้ไหล  
เขมร หล่ อ่านว่า โต๊ะส แปลว่า กั้น เพื่อประโยชน์  
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น กั้นน้ำจับปลา แคตตักันแบบห้าม เขมรใช้ หมี่  
อ่านว่า คิม คำ หล่ เขมร แผลงเป็น อุนส่ อ่านว่า ทุนส ( เติมพยัญชนะ  
น ตรงกลางแล้ว แปรพยัญชนะต้นเดิมให้เป็น ลนิค ) ไทยไม่ได้รับคำที่แผลงแล้ว  
นี้มาใช้

ทโมน แปลว่า ใหญ่ ( มักใช้เรียก ลิง )

เขมร มีคำ ทโมน อ่านว่า โทมอล แปลว่า ตัวผู้ เช่น  
สวาเดุมาล อ่านว่า สวาโทมอล แปลว่า ลิงตัวผู้

ไทยรับแต่เสียงว่า จึงได้รูปเป็น ทโมน มักใช้กับลิงและภายหลัง  
มาหมายถึง ตัวลิงด้วย เช่นว่า ฉันเป็นทโมน หมายความว่า ฉันเป็นลิง  
ได้เคยพบที่ไชยกับสัตว์อื่นบ้าง เช่น แมว ดังปรากฏในบทเพลงขับร้องสำหรับเด็ก  
ของกรมศิลปากรเพลงหนึ่ง ว่า " แมวทโมน โจนโลโก้ นมาโลกไป โลแมวทโมน  
ไปทางไหน ไปทางโน้น ทางโน้น "

---

(๕๔) เขี้ยว " เสจจ์เร็คทุง " ในภาษาไทย

(๕๕) พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๒ รวมเกียรติ หน้า ๒๒๒

ทโมน ในบทนี้ จะเป็นคำเดียวกับ ทโมน ที่กล่าวข้างบน หรือเป็นคำเพี้ยนเสียงมาจาก ชโมย (๑๐๐) เพื่อให้เข้าสัมผัสกับคำ " โจน " ก็ยังหรวบไม่ไค้แน่ชัด

ทะเลา เรียบ หมาย หรือ มะพร้าว ที่อยู่ในชื่อเดียวกับ  
เขมร ใช้ว่า รุลา ยอ่านว่า เทลียบ เช่น รุลา ยสลา  
อ่านว่า เทลียบยลา แปลว่า ทะเลาหมาย  
มอญ ว่า หลาย อ่านว่า เตียะลา ย (๑๐๑)

ทะเลา, ท้าวลา แปลว่า ท้าให้ฟัง  
เขมร มีคำ รุลา ยอ่านว่า เทลียบ แปลว่า ฟัง  
เขมร ก็ดัดแปลงเป็นคำสองพยางค์ว่า หลาย อ่านว่า คมเสียบ แปลว่า ท้าให้ฟัง

ทะเล ส่วนของมหาสมุทร เขมร หนุเล่ อ่านว่า คมเล  
แปลว่า แม่น้ำใหญ่

ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง คำนที่ ๒ บรรทัดที่ ๓๓ - ๓๔  
มีว่า " เบื้องควน (น) โอก"เมอ (ง) ล (โ) ขไท"นี้"มี" พ หาร" มีปู"คร  
"มทะเลหลวง....."

ทะเล ในที่นี้ต้องหมายความว่า แม่น้ำใหญ่ ตามภาษาเขมร เพราะ  
ในเมืองสุโขทัยไม่มี ทะเล ตามความหมายปัจจุบัน ในศิลาจารึกหลักเดียวกัน  
กันนี้ มีพูดถึง ทะเล อีกแห่งหนึ่ง คือ ที่ คำนที่ ๔ บรรทัดที่ ๒๐

(๑๐๐) แมวชโมย เป็นคำเรียกแมวตัวผู้ที่แอนมาหาแมวตัวเมีย โคขปริยาย  
หมายถึง คนที่มีอาชีพไม่สุจริตที่มา " คักช่องบ่องเบา " ในเวลากลางคืน

(๑๐๑) นาย ทวน ราษฎร์วงศ์

ว่า ทะเลสมุทร หมายถึง ทะเล จริง ๆ บ่อมแสดงว่า คำ ทะ  
ในสมัยสุโขทัยนั้น มิได้มีความหมายถึงทะเลอย่างปัจจุบันนี้ แต่มีความหมายถึง  
แม่น้ำใหญ่ เท่านั้นเอง

ทะเลาะ แปลว่า หุ่นเถียงกันด้วยความโกรธ  
เขมร เซฺลះ อ่านว่า เซฺลះ แปลว่า ทะเลาะ แปลงเป็น อีเสาะ  
เป็นคำนาม แปลว่า การทะเลาะ

ทวน แปลว่า สิ่งกั้นน้ำ เขมร มีคำ ทมฺ อ่านว่า  
ต้ม แปลว่า กั้น ( ชนิดที่ไม่ให้มีอะไรผ่านเลย ) และมีคำ ทนบฺ อ่านว่า  
ต้มบม เป็นคำแผลงของคำ ทมฺ ด้วยการเติม บ ทำให้เป็นคำนาม  
แปลว่า สิ่งกั้น ไม้สำหรับน้ำ

ทวนุ, ทวนุก, บรฺรทุก ทวนุ ทวนุก แปลว่า บำรุงรักษาไว้  
บรฺรทุก แปลว่า ไล่ลง บรฺรจุลง

เขมร มีคำ ทุกฺ อ่านว่า ตุกฺ แปลว่า ไว้ และมีคำ ทนุก  
อ่านว่า ตมนุก เป็นคำแผลงของคำ ตุกฺ ด้วยการเติม บ ทำให้เป็นคำนาม  
แปลว่า การรักษาไว้ สิ่งที่รักษาเอาไว้ เช่น ทนุกบมฺ อ่านว่า ตมนุกบมฺ  
แปลว่า สงวนรักษาไว้

ถ้าเติมอุปสรรค บิ จะได้รูป บนฺทุกฺ อ่านว่า บันตุกฺ แปลว่า ภาวะ บรฺรทุก  
เช่น ทนฺทวนฺทุกฺ อ่านว่า โตตวนฺบันตุกฺ แปลว่า วัณภาวะ วัณบรฺรทุก

บรฺรจุ แปลว่า ไล่ลง

เขมร จุ่ อ่านว่า โจ๊ะ แปลว่า ลง เช่น จุ่พียุทะ อ่านว่า  
โจ๊ะพียุตีปะ แปลว่า ลงจากเรือ เขมร อุปสรรค บิ เป็น บญฺจุ่ แปลว่า  
ทำให้ลง คือ ไล่ เช่น บญฺจุ่พระราชา อ่านว่า บันจุเปรี๊ยะเทีบค

ภาษาไทยใช้ทั้ง บรรจุ และ แผลงเป็น ประจุ เช่น โอสถประจุ  
ที่ไทยใช้เป็นราชาศัพท์ น่าจะหมายความว่า ยาทำให้ลง ส่วน จุ  
ไทยใช้ในความหมายว่า เค็ม หมายถึงเอาปริมาณที่ภาชนะสิ่งหนึ่งจะใส่สิ่งของใดเท่าไร

บังเกิด แปลว่า ทำให้เกิด, เกิด เช่น  
" อันว่าเมืองกาสิงคราษฎร์ ก็ยังมีอาจให้ชนกเมืองคน ก็บังเกิดโกลาหล  
ทุกประการ" (๑๐๒) เขมร บงฺเกิด แปลว่า ทำให้เกิด เป็นคำแผลง  
มาจาก เกิด

บังควร แปลว่า เหมาะ สมควรอย่างยิ่ง  
เขมร ควร อ่านว่า กั้วร์ ว่า เหมาะ ลงอุปสรรค มี  
เป็น บงฺควร อ่านว่า บ็องกั้วร์ แปลว่า ซึ่งเหมาะ พอเหมาะ เช่น  
เก็บฉนวนามานเกลี้ยงบงฺควร อ่านว่า - คิมชุน่าเมียนเพ็ลียงมีองกั้วร์ แปลว่า  
ค้นปี่มีฝนพอควร

บังเห็น เห็น เห็น แปลว่า เห็น บิน ร่อนไปในที่สูง ใช้  
คำว่า เห็นเห็น ก็มี ส่วน บังเห็น ว่า เห็น โดยมากมักใช้ในคำประพันธ์  
เช่น นกหกต่างรวงรัง และประณังบังเหิรโทย (๑๐๓) เขมร เหิร  
อ่านว่า เออร์ แปลว่า บิน และ บงฺเหิร แปลว่า ทำให้บิน เช่น  
บงฺเหิรแซลง อ่านว่า บ็องเออร์แคลง แปลว่า ชักว่าว

บังคด แปลว่า ทำให้เกิด เกิดขึ้นมีขึ้น

(๑๐๒) มหาชาติคำหลวง กัญฉิมพานต์ หน้า ๔๓

(๑๐๓) พระมหาราชาธิสมุทโทยคำฉันท์ หน้า ๕๐

กาล แปลว่า เกิด มักจะใช้ในวรรณคดี เช่น

"นางสมรรมหิลาละครกะกจิตร "(๑๐๔)

เขมร มีคำ กาล แปลว่า เกิด เขมรไม่ใช้กับคนเกิด  
ลงอุปสรรค มี เป็น บนกาล แปลว่า ทำให้เกิด

บ่นาค แปลว่า ทำให้หาย เขมร มีคำ บาค  
อ่านว่า บัก แปลว่า หาย, เสีย เช่น บาคปราก แปลว่า เงินหาย  
ลงอุปสรรค มี ข้างหน้า เป็น บ่นาค แปลว่า ทำให้หาย เช่น ครูแพทย์บ่นาคโรค  
อ่านว่า ครูแปดบ่นาคโรค แปลว่า หมอรักษาโรค ใช้ในความว่า  
ฉ้อโกงก็ได้ เช่น บ่นาคปราก แปลว่า โกงเงิน

ประกัน แปลว่า รับรองว่าผู้ต้องหาหรือจำเลย ซึ่งให้ปล่อย  
ชั่วคราวจะปฏิบัติตามหมายเรียกของศาล และถ้าผิดสัญญาที่รับรองว่าจะใช้เงิน  
ตามจำนวนที่ไต่ระบุไว้

เขมร มีคำ กาน อ่านว่า กัน แปลว่า ถือ เค็มอุปสรรค  
ปุร เป็น ปุรกาน ทำให้เป็นคำนาม แปลว่า สิ่งที่ยึดถือ, มักจำ(๑๐๕) เช่น  
รูปสเนหะเคปุรกานชวเจทาเหย อ่านว่า <sup>โรเซาะ</sup>เกปรอกันริวจโตวเฮบ แปลว่า  
ของนี้เขาวางมักจำแล้ว ปุรกานหิฎฐิ อ่านว่า พรอกันหิดดี แปลว่า  
ถือหิฎฐิ

ประภม, ประภอม

ประภม แปลว่า ประทับกันเข้า, แนบกันเข้า, ทาบกัน, ทาม,  
ทาม, ไต่ติดกัน

(๑๐๔) มหาชาติคำหลวง หน้า ๒๕

(๑๐๕) กุ ขนิพนธ์ ในหน้า ๕๗ ประภอม

ประกอบ แปลว่า ท้า, ไล่, ปรุง , ทำให้เข้ากัน  
 เขมร ใช้ว่า ปรุกม อ่านว่า ปรุกอม แปลว่า ทำให้สืบท  
 อดกัน เช่น ยกเดิมกปรุกมคณา อ่านว่า บึงกเขมมกปรุกอมเกนีย แปลว่า  
 เอาไม้มาปรุกมกัน

มอญ ปกมว่าอ่านว่า ปกม แปลว่า ค่อ เชื่อม รวมกัน  
 ไทยรับทั้งรูปและเสียงของคำ จึงมีทั้ง ประกอบ ทางรูปคำ และ  
 ประกอบ ตามเสียงคำ

ประเคน แปลว่า สิ่งของถวายพระภายในหัตถมาศ  
 เขมร ใช้ ปรเคน อ่านว่า ปรอเคน เป็นกริยาที่ส่งของให้พระภิกษุ  
 และสามเณรเช่นกัน เช่นว่า ปรเคนอาหารแก่พระ  
 มอญ ใช้ว่า พุกิม เป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับพระภิกษุและสามเณร  
 เช่นกัน

ประโคม แปลว่า ท้าเพลงดนตรีให้ครึกครื้น หรือ กระทั่ง  
 แครซังซ หรือ มโหรีทัก

เขมร มีคำ รัด อ่านว่า กม เสียงใกล้เคียง กับ แปลว่า รวม  
 ลงอุปสรรค บั และ ปร ไล่เป็น บงคฺ แปลว่า ทำให้รวม เขมาแยกใช้  
 ต่างกับคังมี คือ บงคฺ ใช้เป็นคำสามัญ แปลว่า ทำให้มีร่วมกัน  
 หมายความว่า ท้าความเคารพ

ปรคฺ แปลว่า เพลงเล่นกล่อมให้เบิกบานใจ  
 ไทยใช้ประโคม อย่างเดียวกับเขมร แต่ บังคม มักจะใช้คู่กับ  
 คำราชาศัพท์ และ ในคำประพันธ์ เช่น ทวามบังคม  
 " บังคมบรรบาทให้ แดลงเพลง " ( ๑๐๕ )

ประจวบ แปลว่า ประสม พบปะ สมเหมาะ  
 เขมร จวบ หรือ ขวบ อ่านว่า จวบ แปลว่า พบ เช่น  
 การแกล้วจวบ อ่านว่า การแคล้วจวบ แปลว่า การทัพheim คุ้มอุปสรรค  
 ปร เป็น ปรจวบ , ปรขวบ แปลว่า พบกัน และ เต็ม ัน เป็น จันจบ,  
 ชันจบ ใต้ แปลว่า การพบ แต่ไม่ค่อยมีใช้

ประเมิน แปลว่า คาคเอา, คะเนเอา, กะเอา, กะประมาณ  
 เขมร ว่า เมิน แปลว่า ดู มอง ลงอุปสรรค ปร เป็น  
 ปรเมิน แปลว่า ประมาณดู คาคะเน เช่น เรื่องเนะขุปรเมินถาคังนึ่ง  
 สัเรจ อ่านว่า เรื่องนิคยมปรอเมินหากงนึ่งสิ้อมเรจ แปลว่า เรื่องนี้ฉันคาคว่า  
 คงจะสำเร็จ

เมิน โทษใช้ในวรรณคดีบ้าง เช่น "ภูมิเมินแมกไม้" (๑๐๖)  
 เขมร เป็น เมอล ก็มี เช่น เมอลอุยาม (๑๐๗)

ประลอง แปลว่า ปีก้อม ทดลอง  
 เขมร มีคำ ลง อ่านว่า ลง แปลว่า ลง ลงอุปสรรค  
 ปร เป็น ปรลง แปลว่า แข่งขัน ลงอุให้รู้กำลัง สอปลั เช่น  
 เกลูลปรลง อ่านว่า เกโจลประลอง แปลว่า เขาเข้าสอปลั

ประทะ แปลว่า โคนกัน ประเชิญหน้ากัน  
 เขมรใช้ ปรทะ อ่านว่า ปรอเคีอะ แปลว่า พบปะกันโดยไม  
 นึกมาก่อน

(๑๐๖) สมเด็จพระมหาสยามเจ้า กรมพระปรยานุชิตชิโนรส ทะเลทราย น. ๕๖  
 (๑๐๗) มหาสาราคีคำหลวง กัณฑ์มหาพน หน้า /๒๒๐

เช่น ปุระณะอ่านว่า ปุระเคียะคลา แปลว่า พบเสือ  
มอญใช้ว่า ปตุ๊ก อ่านว่า เป็ยะคัก แปลว่า ปะทะ , โจมตี

เปรียง แปลว่า น้ำมันจากสัตว์

เขมร มีคำ เปร่ง แปลว่า น้ำมันที่เกิดจากพืช หรือ แร่ ต่างๆ

เช่น เปร่งกุง อ่านว่า เปร่งโคง แปลว่า น้ำมันมะพร้าว

มอญ ว่า เปร่ง แปลว่า วัว

สัตว์ ที่เรียกว่า วัว ไม่มีคำเรียกในภาษาเขมร เขมรต้อง

ยืมคำ " โค " มาจากภาษาสันสกฤต จึงทำให้เข้าใจว่า เปร่ง คงจะเป็นคำ

ในภาษามอญ - เขมร มาแต่เดิม แปลว่า วัว เขมรโดยย้ายความหมายไปหมาย

ถึงไขมันของสัตว์แล้วเลยไปถึงไขมันจากพืชหรือแร่ ความหมายเดิมที่แปลว่า วัว

จึงสูญไป ต้องยืมคำ " โค " จากสันสกฤตมาใช้

เปรอ, บ่าเรอ เปรอ พจนานุกรม แปลว่า บ่าเรอ และให้

คำแปล บ่าเรอ ว่า คอขรับไว้ , ปฏิบัติ ทำให้อบใจ

เขมร มีคำ เปรี่ อ่านว่า เปรอ แปลว่า ไซ้ และเก็บนิตยศ

หน้าคำ เป็น บัรรี่ แปลว่า ให้อไซ้, รับไซ้ หรือ แปลว่า คนไซ้ ก็ได้

ปลัด, ปลัด ปลัด แปลว่า เปลี่ยน แทน เช่น

" แม่ปลัดชื่อให้ก็เห็นสม ชื่อว่าขันทองคองนิมม "(๑๐๘)

ปลัด แปลว่า ผู้เปลี่ยน ผู้แทน ผู้เคียง

เขมร มีคำ นลาส์ อ่านว่า บลสะส์ แปลว่า เปลี่ยน

แปลงเป็น บนุลาส์ แปลว่า สิ่งทีนลัด เช่น สัทคนุลาส์ อ่านว่า สมปึก

บันลสะส์ แปลว่า ย้ายทีนลัด เรวีกการมานบนุลาส์ อ่านว่า เรวอการเมียบนบันลสะส์

แปลว่า ห้างงานมีคนปลัด



	โถบปรกติ	เสียงตัว	บ ป ผ	เพี้ยนกันได้	เหมือนอย่างคำ
ยจ	—	บรจ	—	ประจ	
ยหม	—	บรหม	—	ประหม	
ยสาน	—	บรสาน	—	ประสาน	

บุลาส เป็น บบุลาส ได้ก็ควรจะเป็น ปลาส คือ ปลัดได้  
 คำ บบุลาส เป็นคำเขมร ปัจจุบันนี้ เขมรโบราณอาจจะใช้คำ ปลาส แปลว่า  
 ผู้ปลัด ผู้รอง ก็ได้ แต่ยังคงไม่พบ มีคำไทยหลายคำที่ได้มาจากรูป เขมรโบราณ  
 เช่น คำ เสมีย

ฉลาญ แปลว่า ทำลายล้าง ทำอันตรายทรัพย์สิน  
 เขมร มีคำว่า ฉาญ อ่านว่า เสียนย แปลว่า แฉก พินาส  
 เช่น เกตุลิงและบุษราคัมที่พบสมบัติคือส อ่านว่า เฟตลิงและเบตียะเสียนเกตุย  
 สมบัติคือส แปลว่า ไฟไหม้บ้านทรัพย์สินสมบัติพินาสหมด

ฉาญ เขมรแผลงเป็น บฉาญ แปลว่า ทำให้พินาส  
 มอญ มีคำ เลง อ่านว่า ลานย แปลว่า ฉิบหาย

พราน แปลว่า ผู้หากินในทางจับสัตว์หรือยิงสัตว์  
 เขมร ใช้ว่า พราน อ่านว่า ปราน หรือใช้ว่า เอมิรไพร  
 แปลว่า พราน ส่วนมอญ อ่าน ปราณ เขียนว่า พรานเหมือนกัน

เพ็ง เพ็ญ แปลว่า เต็ม

เขมร ว่า เพญ ออกเสียง เพญญ เช่น ทีกเพญปาง อ่านว่า ตีกเป็นเปียง

มอญ ใช้ว่า เปง ออกเสียงว่า ปอนย แปลว่า เต็ม

ไทยรับคำ เพ็ญ มาตามภาษาเขมร และใช้คำเพ็ง ตามสำเนียงมอญ

มะกรูด สำนวนหนึ่ง มีปลสรุขหรือมีรสเปรี้ยว ผิวและใบมีกลิ่นหอมปน  
 เขมร ใช้ กูจ อานว่า โกรจ เรียกกลมกะตุ้ต และ บั้งใช้  
 เรียกสิ่งอื่น ๆ ที่มีรสเปรี้ยวอีกควบ เช่น กูจจุมาร์ อานว่า โกรจจุมาร์ แปลว่า  
 มะนาว (จุมาร์ แปลว่า เส้นเล็ก ๆ, แผลมเล็ก)

มอญ ใช้ว่า กูจ อานว่า กรอศ

ระงับ แปลว่า ชัมบั้งไว้ ทำให้สงบ

เขมร มีคำ งาม อานว่า เจ็อม แปลว่า ตาย ใช้กับ สัตว์  
 และคนไม้ และมีคำเติมอุปสรรคเป็น งาม อานว่า เจ็อม แปลว่า ตายเอง คือ สงบระงับ  
 และยังมีคติคติคือเป็น งาม อานว่า งามบัก แปลว่า ทำให้สงบระงับ เช่น  
 ครุแพทยงามโรค แปลว่า หมอทำให้โรคสงบ เกตุถึงงาม อานว่า  
 เพลิงระงับ แปลว่า ไฟดับ

รังควาน แปลว่า ยี่ที่ประจำข้างป่า ยี่ร้ายที่สิงอยู่ในถ้ำคน

รบกวน ทำให้รำคาญ

คำ รังควาน นี้ เป็นคำสองพยางค์ ถ้าจะแยกออกเป็น รัง คำหนึ่ง  
 กับ ควาน อีกคำหนึ่ง แล้วพิจารณาคูหีละคำ ควาน ตรงกับคำเขมรคำหนึ่ง  
 ว่า ขวาน แปลว่า ฝ่ารักษาสัตว์, เลี้ยงสัตว์ ส่วนคำ รัง ไม่มีคำเขมรที่  
 ตรงกันทีเดียว แต่มีคำที่พอจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นต้นเค้าของคำ รัง คือ เมรุญ  
 จึงแปลว่า ยี่เลี้ยงโค กระบือ กล้วยถอกันว่า ข้างป่า ความบ่งนั้น มียี่เลี้ยง  
 ประจำตัวอยู่ เมื่อไปไล่ต้อนข้างมาใช้ในเมือง ยี่ที่เลี้ยงประจำตัวก็จะตามเข้า  
 มาด้วย จะทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้น จึงต้องหาวิธีไล่ยี่พวกนี้ออกเสียก่อน  
 การพิชิตไล่ยี่ประจำข้างของเขมร จะคิดเข้ามาในไทยนั้นเป็นสามัญอยู่ เพราะ  
 อิทธิพลทางไสยศาสตร์ของเขมรนั้นมีอยู่ในเมืองไทยมากมายนานแล้ว โดยเฉพาะเรื่องการ  
 คล้องช้าง แต่โบราณมากก็มีพรานหมันพดิมาส ซึ่งเป็นพรานหมันที่มาจากเขมร เป็น  
 ผู้หาพิชิต ฉะนั้นการไล่ยี่ประจำข้าง หรือที่เรียกว่า ยี่รังควานก็คงจะเข้ามาพร้อมกับ

การคล้องช้างป่านี้เอง

ต่อมา ความหมายของคำ รังควาน บ้างที่จากมีป่าที่เลี้ยง  
ช้างป่า มากลายเป็นสิ่งชั่วร้ายทั่วไป แม้จนสิ่งชั่วร้ายในตัวคนก็ถือว่าเป็น รังควาน  
ที่จะต้องทำพิธี บังเป่าให้สูญหายไป

ล่อ แปลว่า งาม

เขมร มีคำ ลู้อ อ่านว่า ลู้อ แปลว่า งาม สวย แปลงเป็น  
ลื่อ อ่านว่า ลมอ แปลว่า ความงาม เช่น เบื้องหน้าภูมิบุการาหิลลือ  
อ่านว่า เบื้องหน้าภูมิบุการเจ็บตีลมอ แปลว่า เรวปลูกกันคอกไม้เป็นที่สวยงาม

ลุ่มนวลนุ่ม แปลว่า อ่อนนุ่ม ไม่กระด้าง

เขมร มีคำ ลุ่มม อ่านว่า ลุ่มวม แปลว่า ควรแก่การ  
สมควร ครบถ้วนพอเพียง เช่น

ลุ่มมเหียบ อ่านว่า ลุ่มา เฮบ แปลว่า พอแล้ว

ลุ่มมเทา อ่านว่า ลุ่มวมเทิว แปลว่า พอไปได้

ลูลุ่มม อ่านว่า ลูลอวุ่มวม แปลว่า งามพอดี

เลง เอลง บรเริงเลง

เลง ไทมีคำ นักเลง แปลว่า ผู้เล่นการพนันโดยปกติ  
ผู้ฝึกไปในสิ่งนั้น ๆ เช่น นักเลงหนังสือ , คนมีน้ำใจกว้างขวาง

เลบง แปลว่า แคง ประพันธ์ ว่ามาจากคำ เลบง ภาษาเขมร  
แปลว่า การเล่น

บรเริงเลง แปลว่า ทำเพลงด้วยเครื่องดุริยางค์

เขมร มีคำ เลง แปลว่า เลบ เป็นต้นศัพท์ของคำหลายคำ

คือ แลบง ปุรงแกง และ บนแลง เขมรแยกใช้ดังนี้ คือ

แสง อ่านว่า แสง แปลว่า การเล่น, เล่นการพนัน เล่น  
กาบกรรม

ประแสง อ่านว่า ประแสง แปลว่า เล่น เช่น เกมมิงประแสง  
คณา อ่านว่า เกมมิงประแสงเพี้ยน แปลว่า เด็กเล่นกัน

บนหลง อ่านว่า บนหลง แปลว่า ทำให้สบายใจด้วยการเล่น  
เอน มุคทายบนหลงกูน อ่านว่า มุคทายบนหลงโกน แปลว่า แม่เล่นกับลูก  
( หล่อกล้อเล่นให้สบายใจ )

เล็ส, ละเม็ค

เล็ส แปลว่า คีบั้ง

ละเม็ค แปลว่า ล้วงเกิน ฝ่าฝืน ทำโดยพลการ

เขมร มีคำ เล็ส แปลว่า ล้วง บั้ง และแสดงคำใช้ตัวการ

เติมพยัญชนะ ม เป็น เลมิส แปลว่า เค้นกฎหมาย

สังเกตุ คำ เล็ล ของเขมรที่ แปลว่า เกิน ว่า บั้ง เมื่อแสดง  
คำแล้วความหมายเดิมยังคงอยู่ ที่ไทย แปลว่า คีบั้ง น่าจะเป็นความหมายที่เลื่อน  
มาจาก เกิน บั้ง เป็น คีบั้ง คีบั้ง

สนอง แปลว่า คอยแทน เช่น สนองคุณบิดามารดา

ว่า แทน. ก็ได้ เช่น นางสนองพระโอรส เป็นคำเรียกตำแหน่งนางพระกำนัล  
ที่ตามเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดี หรือ เจ้านายหญิง ก็เป็นตำแหน่งคนที่ผูกแทนสมเด็จพระ  
พระราชินี หรือ เจ้านายหญิง นั้นเอง

เขมร มีคำ สง อ่านว่า ซอง เป็นคำกริยา แปลว่า คอย  
แทน เติมพยัญชนะกลางคำเป็น สونغ อ่านว่า ซูนอง เป็นคำกริยา แปลว่า  
ใช้หนี้ คือ เอาเงินมาใช้แทนที่ได้ข้อมไป. เติมนิคคิตต่อเป็น สูนุง แล้วเปลี่ยน  
รูปเป็น ส่อง เพื่อรักษาเสียงสระให้คงเดิม อ่านว่า ซ่านอง เป็นคำนาม แปลว่า  
สิ่งที่คอยสนอง, การคอยแทน

สนองในภาษาไทย น่าจะมาจาก สนอง ของเขมร

ฉลอง (๑๐๕) ในความว่า แทน เช่น ใช้ประกอบกับคำราชาศัพท์ เป็น ฉลองพระหัตถ์, ฉลองพระบาท ฯลฯ และที่ใช่เป็นคำพหูพยางค์ เช่นว่า " เคี้ยวพอฉลองให้ควบไม้ตะพดนี้ " ก็น่าจะเห็นมาจากคำ สนอง หรือ สนองพระดำ ส กับ ฉ นั้น ใช้สับกันได้เหมือนอย่างคำว่า

สลาถ	กัช	ฉลาถ
สลัก	กัช	ฉลัก
ปลาสลาถ	กัช	ปลาฉลาถ
ไม้สนวน	กัช	ไม้ฉนวน
สกรรจ	กัช	ฉกรรจ
สกาจ	กัช	ฉกาจ

สรวณ, สัรวณ แปลว่า สบาย สุข มาสก

เขมร มีคำ สรวล แปลว่า เบา ( ตรงข้ามกับหนัก ) สบายตัว และ สัรวล แปลว่า ทำให้เบา โดยปริยาย หมายความว่า คลอดบุตร เช่นว่า สัรวลณ อ่านว่า สรวลโนน

สวณ เช่น ในคำ ข้าวสวณ ในภาษาไทยหมายถึงข้าวสารที่หุงสุกแล้วมีลักษณะเป็นสลวยตัว ไม่น่าจะ ตรงข้ามกับข้าวเปลือก

(๑๐๕) ฉลอง มีความหมายอีกความหมายหนึ่งในภาษาไทย ว่า สมโภช ห่านุญสมโภช หรือ บูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เขมรว่า ฉลอง อ่านว่า ฉลอง แสดงว่า ไทยใช้คำเขมรสับสนเหลื่อมล้ำกัน ที่ถูกคำ ฉลองพระหัตถ์ ฉลองพระบาท ฯลฯ น่าจะใช้ว่า สนองพระหัตถ์ สนองพระบาท ฯลฯ

สวช ในความหมายนี้ ตรงกันคำ สุรวช ในภาษาเขมร และ  
สย อ่านว่า ชัว ในภาษามอญ ینگแปลว่า ไม่อ่อนไม่แข็ง, ร่วน, เพราะ  
เช่น นายสุรวช ว่า ข้าวที่หุงพอดี ๆ ไม่แฉะ ตรงข้ามกับ นายสุรวช คือ  
ข้าวเปิบก

คำ สุรวช ในภาษาเขมร แปลงเป็นคำสองพยางค์ด้วยการ เติม  
นิคหิตไค้เป็น สัรวช แปลว่า ทำให้มีลักษณะเหมือนของที่หักง่าย ไทยนำมาใช้เป็น  
สัรวช ใช้อธิบายลักษณะของคนที่ยับโย่ง ไม่แข็งแรง กูท่าทางเหมือนจะหักฉะนั้น

สะเห็น แปลว่า ครึ่งๆ กลาง ๆ เช่น สะเห็นน้ำสะเห็นบก  
บางที่ออกเสียงเน้น เป็น สะเห็นน้ำสะเห็นบก

เขมร มีคำ เสฺหฺร อ่านว่า เสฺคฺอ แปลว่า ไม่สิ่งกำหนด  
ไม่เต็มจำนวน ไม่แข็งพอ เช่น วิชาเสฺหฺร แปลว่า วิชาอ่อน

เมล็ดเห็ดห่มเสฺหฺร อ่านว่า เมล็ดเขอคุมเสฺคฺอ แปลว่า ผลไม้จ่าบ่ม หรือ ลูกแคค  
คือ ผลไม้ลูกไม้เต็มที่  
เสฺหฺรเหาเสฺหฺรเนา อ่านว่า เสฺคฺอเคิวเสฺคฺอเนิว แปลว่า จะไปก็ไม่ไปจะอยู่  
ก็ไม่อยู่

สัคฺญ ในความหมายว่า ฐู เช่น สัคฺญมิตฺท แปลว่า ฐูจิต  
เข้าใจผิด คงจะมาจากคำเขมร ว่า สัคฺกาล์ อ่านว่า สือมเกือส แปลว่า  
กำหนดฐู เป็นคำแปลงมาจากคำ สุกฺกาล์ อ่านว่า เสฺกือส แปลว่า ฐูจัก อีกต่อหนึ่ง  
เช่น สุกฺกาล์นา อ่านว่า เสฺกือสเกนียบ แปลว่า ฐูจักกัน

ส่วนวน แปลว่า โวหาร, ท่านองพุก, ถ้อยคำที่เรียบเรียง  
 เขมร มีคำ สวร อ่านว่า ซัวร์ แปลว่า ตาม  
 คำนี้ เขมร นิกลิขิต และ ตัว น เป็น สันวร แปลว่า จดหมายเขียนเขียน  
 การตาม เป็นคำนาม ตัวอย่างเช่น

ขุนขลุ่ย แสดงมานสันวรมกเรือบ ๆ ปราบดาสุขสบายเห อ่านว่า  
 โคนคุดมแดงเขียนสมันวีรมีวกเรือบ ๆ ปราบดาออกสับบายเต แปลว่า ลูกฉันมักมี  
 จดหมายมาเรือบ ๆ บอกว่าสุขสบายหรือ

เสนิบค ชื่อหวีชนิดหนึ่งมีชื่อที่มาก

เขมร มีคำ สิก อ่านว่า เส็ค เป็นคำ กริยา แปลว่า หวี  
 และแปลงคำเป็น สุนิก คำขการเติมพยัญชนะ น กลางคำ ทำให้เป็นคำนาม  
 แปลว่า หวี

สุนิก เป็น เสนิบอ เหมือนคำ วสิร เป็น วิเวียร,  
 ลุอิค เป็น ละเอีบค เป็นคั้น

เสมียน แปลว่า คนเขียนหนังสือ

เขมร มีคำ สเสร แปลว่า เขียน ว่าเป็นคำเลียนมาจากภาษาจีน  
 ส่วน " ผู้เขียน " เขมรปัจจุบันใช้ เสมียน เขมรโบราณ เป็น เสฺมฺร (๑๑๐)  
 เมื่อสอบดูในพจนานุกรมเขมร ฉบับพุทธศาสนาบัณฑิตยศ คำ เสมียน เขมรว่าเป็นคำไทย  
 แสดงว่า เขมรสืบทอดคำของตนและกลับมาขอคำไทยไปใช้ในภาษาอื่น คำนี้สืบทางเขมร  
 ได้ไกลกว่าทางภาษาไทย และยังปรากฏว่า ไทยแต่โบราณสะกดด้วยตัว ร. เช่น  
 ใน จินตามณี

---

(๑๑๐) นาย ฉำ ทองคำวรรณ

เสร็จ, สำเร็จ แปลว่า แล้ว จบ

เขมร มีคำ เสฺรจ อ่านว่า เสร็จ คำ ส ความทั่ว ร แปล  
อย่างเดียวกับไทย และแผลงเป็น สฺเรจ ไล้ แปลว่า ทำให้ สำเร็จ เช่น  
เรฺวีการโอบสฺเรจ หรือ เรฺวีการโอบเสฺรจ แปลว่า ทำงานให้เสร็จ

แสรก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้คำแปลว่า กลาง  
ท่ามกลาง และ เป็นชื่อนก

ในหนังสือมหาชาติคำหลวง กัณฑ์ทานกัณฑ์ หน้า ๑๐๘  
มีตอนหนึ่งว่า " แสรกเสียงแซกขอแม่ นอจจแจจมร้อง" แสรก ในที่นี้จะแปล  
ความพจนานุกรมว่า กลาง หรือ ท่ามกลาง <sup>ก็ใคความ</sup> ~~ไม่สนิทนัก~~ เพราะนกที่เรี  
นกแสรก ( ออกเสียง แสรก ) นั้น มีเสียงร้องไม่เป็นที่พอใจของคนไทย  
และไม่ค่อยจะปรากฏที่นกแสรกจะร้องเสียงแซกขอแม่ หรือ จอแจ

ไค้พบคำ แสรก ในภาษาเขมร ออกเสียง ส กับ ร  
ควบกัน แปลว่า ร้อง

ความหมายของคำว่า แสรก ในภาษาเขมร เข้ากับบทพรรณนา  
ที่ยกมาข้างต้นนี้ไค้สนิท

แสลง, สำแดง

แสลง แปลว่า ร้าย ไม่ถูกกับโรค เป็นพิษ  
สฺสฺแดง แปลว่า ของแสลงที่ทำให้โรคกำเริบ ในภาษาพูดเสียง  
เพี้ยนไปเป็น สฺำแดง ก็มี เช่น นึกสฺำแดง บางคนพูด นึกสฺำแดง แปลว่า  
กินอาหารที่แสลงใช้

เขมร มีคำ แสฺลง อ่านว่า แสฺลง แปลว่า ที่ให้โทษ เช่น  
พากุบแสฺลง อ่านว่า เปียกแสฺลง แปลว่า คำแสลง คือ คำพูดที่เป็นพิษ  
แสฺลง แผลงเป็น สฺแดง ไล้ แต่ไม่ค่อยมีที่ใช้ในภาษาเขมร